



ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดำเนินการคัดเลือกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมที่ดิน ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นั้น

บัดนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมที่ดิน ลำดับที่ ๓๓๘ - ๓๕๘ มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

<u>เลขประจำตัวเข้ารับการประเมิน</u> <u>ความเหมาะสมกับตำแหน่ง</u>	<u>เลขประจำตัวสอบ</u> <u>แข่งขันในบัญชีเดิม</u>	<u>ชื่อ - ชื่อสกุล</u>
๑๐๐๑	๔๐๐๔๕๘	นางมยุรา ภูทับทิม
๑๐๐๒	๔๐๐๒๘๔	ว่าที่ ร.ต.หญิงเพ็ญศุภร์ เพ็ญบริมาส
๑๐๐๓	๔๐๐๘๑๓	นายภูมิพัฒน์ ไนทัย
๑๐๐๔	๔๐๐๕๗๕	นางนุชรีร์ย์ ใจสมิง
๑๐๐๕	๔๐๑๒๒๖	นางสาวณัฐวรรณ จินตนาวลี
๑๐๐๖	๔๐๐๘๒๒	นางสาวสิระกานต์ อุ่นตั้ง
๑๐๐๗	๔๐๐๒๕๓	นางสาวกนิษฐา สุพันธ์ชาติ
๑๐๐๘	๔๐๐๑๖๐	นางสาวสุกัญญา ฦ ลำปาง
๑๐๐๙	๔๐๐๐๙๕	นางพรศิริ กิตินันท์
๑๐๑๐	๔๐๑๐๒๒	นางสุดารัตน์ เซาว์พยัคฆ์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงกำหนดการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โดยการสอบสัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ตามวัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งที่ปรากฏ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายจันทานนท์ วรณเชษฐ)

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กำหนดวัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้


๑. ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ จะต้องดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom Cloud Meeting เพื่อทำการติดตั้งในอุปกรณ์ของท่านให้เรียบร้อย และมีความพร้อมในการสอบสัมภาษณ์

๒. ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้มีความพร้อม สามารถใช้งานได้และสถานที่สอบสัมภาษณ์ต้องมีความเหมาะสม อยู่เพียงลำพัง ไม่มีบุคคลรบกวน และมีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถเห็นหน้าและได้ยินเสียงของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ได้อย่างชัดเจน

๓. กำหนดวัน เวลา ในการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วัน และเวลา	เลขประจำตัวเข้ารับการประเมินฯ	การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. รายงานตัว เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง	๑๐๐๑ – ๑๐๑๐	สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

๔. ให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าสู่ระบบ Application Line เพื่อรายงานตัว และเข้าสู่ระบบ ZOOM เพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตามขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอน	รายละเอียด
ขั้นตอนที่ ๑ การรายงานตัวผ่าน Application Line เพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)	- ให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ Scan QR Code ที่ปรากฏด้านล่างนี้ เพื่อเข้าร่วมกลุ่มไลน์ “เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สศก.”  โดยให้ตั้งชื่อ Profile ของท่าน เป็นเลขประจำตัวเข้ารับการประเมินฯ และคำนำหน้า ภาษาไทย ชื่อ-สกุลจริง (ตามประกาศรายชื่อฯ) เช่น “๑๐๐๑ นายเศรษฐกิจ การเกษตร” - รายงานตัวผ่าน Application Line เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.
ขั้นตอนที่ ๒ การรอก่อนเข้าห้องประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) Waiting Room	- เมื่อรายงานตัวเสร็จแล้วให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เข้าระบบ ZOOM ตาม Meeting ID และ Passcode ที่ได้รับแจ้งทาง Application Line กลุ่ม “เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สศก.” ก่อนเวลาสัมภาษณ์ที่กำหนด เพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และรอจนกว่าจะถึงเวลาสอบสัมภาษณ์ - เมื่อถึงเวลา เจ้าหน้าที่ (Host) จะเป็นผู้อนุมัติให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เข้าไปยังห้องสอบ เพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวเข้ารับการประเมินฯ
ขั้นตอนที่ ๓ การเข้าห้องสอบเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) Meeting room	- ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์จะเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ได้ ครั้งละ ๑ คน โดยรอการเรียกเข้าจากเจ้าหน้าที่ (Host) - เมื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เสร็จแล้ว ให้กด Leave Meeting ออกจากโปรแกรม ZOOM ทันที เพื่อให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลำดับถัดไปเข้าสอบ

๕. หากไม่รายงานตัวภายในวันและเวลาที่กำหนด หรือประสบข้อขัดข้องในการใช้งานโปรแกรม Zoom Cloud Meeting จนไม่อาจดำเนินการต่อไป และไม่แจ้งให้ทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรทราบ ภายในวันและเวลาที่ผู้เข้าสอบรายนั้น ๆ เข้าสอบสัมภาษณ์ จะถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในครั้งนี้

๖. ต้องปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) โดยเคร่งครัด

๗. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบ หรือผู้ใดบันทึก ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ เสียง ภาพหรือทั้งเสียงและภาพ ไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดในขณะที่ทำการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลระหว่างผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเท่านั้น หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถือว่ากระทำทุจริต และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ผู้เข้าสอบเมื่อสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้วต้องออกจากสถานที่สอบและต้องไม่ทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

๘. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะมีการบันทึกเสียงและภาพของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นหลักฐานในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าว

๙. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร <https://www.oae.go.th> หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน”

.....